

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๕๖๒

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๕๑๗๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ และตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติและขยายเวลาในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ นั้น

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนได้จำนวนหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมากพบว่ามี การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผิดพลาดค่อนข้างมากและกรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลกลับไปให้แก้ไขแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้แล้วเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-GP และแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้เร่งรัดการตรวจสอบ และประกาศบัญชีรายชื่อเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอของงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙

มท. ๕๐๗๔๙



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๖๓ ภายใน ๓๐๓๐ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๓๐๐๙

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.เลขชธการ ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ล.ปค. ผอ.ศสป. หน.กพร. และ หน.กตภ.

ตามหนังสือ ปค. ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๗๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ มีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ไว้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ ภายในประเทศ และตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ได้กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติและขยายเวลาในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ นั้น

ปค. ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนได้จำนวนหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมากพบว่า มีการบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผิดพลาดค่อนข้างมากและกรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลกลับไปให้แก้ไข แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-GP และแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกรมบัญชีกลาง จะได้เร่งรัดการตรวจสอบ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนองานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผอ.กค

กลุ่มงานบัญชี
รับที่ 1831
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา 19.36 น.

กองคลัง ปค.
เลขที่รับ 68650
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา

กรมการปกครอง
เลขรับ 68650
วันที่ 17 ก.พ. 2562
เวลา 10.41 น.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓.๓/ว ๕๕๗



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ได้กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนได้จำนวนหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมากพบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผิดพลาดค่อนข้างมากและกรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลกลับไปให้แก้ไข แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-GP และแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้เร่งรัดการตรวจสอบ และประกาศบัญชีรายชื่อเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนองานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณี แสงศรีจันทร์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลผู้ประกอบการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖